



ที่ AQUA-108/SET-018/65

วันที่ 10 มิถุนายน 2565

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของผู้บริหาร และการเข้าลงทุนในธุรกิจ Peer-to-Peer Lending ของบริษัทย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของผู้บริหาร ได้แก่ นายฉาย บุณนาค จากตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นตำแหน่งรักษาการประธานกรรมการบริหาร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป
2. อนุมัติการเข้าลงทุนในธุรกิจ Peer-to-Peer Lending โดยการให้บริษัท เพียร์ ฟอร์ ออล จำกัด (“PFA”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นสามัญ จำนวน 30,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของหุ้นทั้งหมดใน PFA เข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เนสต์ตีฟลาย จำกัด (“Nestify”) จำนวน 117,645 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมดของ Nestify ในราคารวมทั้งสิ้น จำนวน 500 ล้านบาท จากบริษัท เฟิร์ส ฟิฟูพี จำกัด และกลุ่มผู้ถือหุ้นของ Nestify (รวมเรียกว่า “ผู้ขาย”) โดยมีรายละเอียดการเข้าลงทุน ดังนี้

- ที่มาของการเข้าทำรายการ

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญจำนวน 30,000 หุ้นใน PFA คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของหุ้นทั้งหมดใน PFA จากบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“NEWS”) โดยมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่บริษัทฯ จะต้องชำระแก่ NEWS จะมีจำนวนเท่ากับ 300,000 บาท เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมลงทุนในธุรกิจ Peer-to-Peer Lending ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ โดย NEWS ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นสามัญใน PFA จำนวน 20,000 หุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของหุ้นทั้งหมดใน PFA
2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 อนุมัติให้ PFA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นสามัญ จำนวน 30,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของหุ้นทั้งหมดใน PFA วางมัดจำเพื่อเข้าทำบันทึกข้อตกลงการซื้อหุ้นสามัญใน Nestify กับผู้ขายโดยภายใต้บันทึกข้อตกลงการซื้อหุ้นสามัญใน Nestify ที่ PFA เข้าทำกับผู้ขายกำหนดว่า วันที่มีการทำบันทึกข้อตกลง PFA จะต้องวางมัดจำ จำนวน 150 ล้านบาทให้แก่ผู้ขาย โดยในการจ่ายเงินมัดจำจะแบ่งการจ่ายเงินมัดจำตามสัดส่วนการถือหุ้นใน PFA โดยบริษัทฯ ได้วางมัดจำเป็นจำนวน 90 ล้านบาท และ NEWS ได้วางมัดจำเป็นจำนวน 60 ล้านบาท (ทั้งนี้ การอนุมัติวางมัดจำเพื่อเข้าทำบันทึกข้อตกลงการซื้อหุ้นสามัญใน Nestify กับผู้ขายอยู่ในกรอบและอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ)

3. ภายหลังจากการวางมัดจำและการตรวจสอบสถานะของ Nestify และผลการตรวจสอบสถานะของ Nestify เป็นที่น่าพอใจ PFA จะต้องชำระค่าซื้อหุ้นของ Nestify อีกจำนวน 350 ล้านบาท

ในการเข้าซื้อหุ้นของ Nestify PFA ตกลงจะรับผิดชอบค่าภาษีอากรของผู้ขายด้วยจำนวนที่หนึ่งเป็นจำนวนเงินประมาณ 26,000,000 บาท โดย PFA จะดำเนินการชำระค่าภาษีอากรในจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ขายภายในวันที่การโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์

- คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ขาย : บริษัท เวิร์ด พิวพี จำกัด และกลุ่มผู้ถือหุ้นของ Nestify ประกอบด้วย นายปพนธ์ มังคลธนนกุล และนายกอบลาภ ไทยทัน

ผู้ซื้อ : PFA โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นใน PFA ดังนี้  
บริษัทฯ ถือหุ้นจำนวน 29,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.9960  
NEWS ถือหุ้นจำนวน 19,999 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.9980  
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ถือหุ้นจำนวน 3 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0060

ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา : ผู้ขายไม่ใช่บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

- ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ และประเภทและขนาดของรายการ

PFA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 60 ของจำนวนทุนจดทะเบียนของ PFA จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ Nestify จากผู้ขาย จำนวน 117,645 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมดของ Nestify ในราคารวมทั้งสิ้น จำนวน 500 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะชำระเงินลงทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นใน PFA ของบริษัทฯ ทั้งสิ้น จำนวน 360 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยมูลค่าหุ้นของ Nestify จำนวน 300 ล้านบาท ค่าภาษีอากรของผู้ขายที่ PFA ต้องรับผิดชอบ จำนวน 15.6 ล้านบาท และเงินลงทุนในอนาคต จำนวน 44.4 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผู้ซื้อ : PFA

ผู้ขาย : บริษัท เวิร์ด พิวพี จำกัด และกลุ่มผู้ถือหุ้นของ Nestify

ทรัพย์สินที่จะทำรายการ : หุ้นสามัญของ Nestify จำนวน 117,645 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมดของ Nestify  
Nestify ประกอบธุรกิจ Peer-to-Peer Lending ผ่านแพลตฟอร์ม

ออนไลน์ ณ ปัจจุบัน Nestify ได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ Peer-to-Peer Lending แล้ว

- เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ :
1. PFA ได้รับมติเห็นชอบและ/หรืออนุมัติของคณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของ PFA เพื่ออนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของ Nestify
  2. ผู้ขายไม่เป็นลูกหนี้ภาษีอากรค้างชำระของกรมสรรพากรในวันทั้งการโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ เว้นแต่ได้จัดให้มีธนาคารหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันหนี้ภาษีอากรค้างและค่าใช้จ่ายในการบังคับหนี้ดังกล่าวแล้ว
  3. ผู้ขายได้ดำเนินการให้บริษัทฯ ได้รับความยินยอมทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์จากคู่สัญญาตามสัญญา ข้อตกลง ตราสาร และ/หรือเอกสารอื่นใดที่มีผลผูกพัน Nestify และ/หรือผู้ขาย
  4. งบการเงินของ Nestify ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในประเทศไทย
  5. สัญญาและใบอนุญาตต่าง ๆ ที่สำคัญของ Nestify มีผลบังคับโดยสมบูรณ์อย่างต่อเนื่อง
  6. ไม่มีเหตุผิดนัด หรือผิดสัญญาในสัญญาใดที่ Nestify ทำกับลูกค้าของ Nestify หรือสัญญาอื่นใดที่ Nestify ทำกับบุคคลอื่นใดอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น และ/หรืออำนาจควบคุมใน Nestify
- การทำรายการเสร็จสมบูรณ์ : PFA เข้าเป็นผู้ถือหุ้นใน Nestify จำนวน 117,645 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมดของ Nestify
- วันที่รายการเสร็จสมบูรณ์ : ภายในเดือนมิถุนายน 2565 หรือวันอื่นใดที่คู่สัญญาจะได้ตกลงกันต่อไป

การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ Nestify ไม่ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยขนาดรายการของรายการดังกล่าวซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วของบริษัท สำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุดมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 7.49 (คำนวณจากมูลค่าสิ่งตอบแทนจำนวนทั้งสิ้น 600 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นมูลค่าหุ้นของ Nestify จำนวน 500 ล้านบาท ค่าภาษีอากรของผู้ขายที่ PFA ต้องรับผิดชอบ จำนวน 26 ล้านบาท และเงินลงทุนในอนาคต จำนวน 74 ล้านบาท) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีรายการได้มา



ซึ่งสินทรัพย์อื่นในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ Nestify จำนวน 2 รายการได้แก่

1. รายการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 606.48 ล้านบาท โดยขนาดรายการของรายการดังกล่าวซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วของบริษัทฯ สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุดมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 7.15
2. รายการซื้อหุ้นสามัญของ PFA จำนวน 30,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่า 300,000 บาท โดยขนาดรายการของรายการดังกล่าวซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุดมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 0.003

ทั้งนี้ เมื่อคำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ทั้งหมดจะมีมูลค่าขนาดรายการรวมอยู่ที่ร้อยละ 14.65 ซึ่งต่ำกว่าร้อยละ 15 ดังนั้น รายการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ Nestify จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญซึ่งบริษัทฯ ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปแต่อย่างใด อนึ่ง บริษัทฯ ยังคงมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ในส่วนที่บริษัทฯ มีการได้มาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทอื่นซึ่งเป็นผลให้บริษัทอื่นนั้นมีสภาพเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ และนางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

เลขานุการบริษัท

นางอรทัย เนตรเรือง

โทร. 0-2694-8804